

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายายานผล
๑	ด้านเศรษฐกิจ	๑. การพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำยางพาราไปใช้เป็น ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำยางพาราไปใช้เป็น ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง พิจารณากำหนดมาตรการในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาพรวม รวมถึง มาตรการการคลังเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นและสร้างสมดุลของราคา ยางพาราให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง - สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง - แขวงทางหลวงระยอง - แขวงทางหลวงชนบทระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - สำนักงานคลังจังหวัดระยอง	ให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง เป็น หน่วยงานหลัก ในการดำเนินการ และบูรณาการกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ให้รายงานผล การดำเนินงาน ให้จังหวัด ระยองทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
		๒. การพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสม ในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ทางการตลาดแก่เกษตรกรเพื่อลด ต้นทุนการผลิต ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสม ในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ทางการตลาด แก่เกษตรกรเพื่อลด ต้นทุนการผลิต โดยให้นำผลการประเมินโครงการ ที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาประกอบการ พิจารณาด้วย และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรี ทราบต่อไป	- ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	ให้ ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง เป็น หน่วยงานหลัก ในการดำเนินการ และบูรณาการกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ให้รายงานผล การดำเนินงาน ให้จังหวัด ระยองทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นหลัก